

Lịch

Tác Giả: Gã Siêu

Thứ Hai, 14 Tháng 6 Năm 2010 14:31

Theo TÉ Đån Viãt Nam cãa Lê Văn ĐÉc, chÉ lịch có hai nghĩa chính :

1- Lịch là xéo, nghiêng qua mãt bên, chÉng hãn nhã chênh lịch, thiên lịch.

2- Lịch là so le, không đåu, không bÉng, chÉng hãn nhã đåa lịch.

Trong mãc chuyän phiãm hôm nay, gã xin bàn vä hiän tÉng lịch, nhãt là trong phãm vi tình yêu.

TRÉC HIäT, LÉCH LÀ NGHIäNG QUA MãT BÊN



Näu hiäu lịch là nghiêng vä mãt bên, theo kiäu : ai đåi mũ lịch, xäu mãt ngäng iäy, thì trong phãm vi tình cãm, hiän tÉng lịch cũng chÉ là mãt hiän tÉng rät bình thÉng.

ThÉc väy, khi bàn vä cái đÉp, có ngäng iä đã phát biäu :

- ĐÉp là con cóc cái đäng iä mãt con cóc đÉc.

Lịch

Tác Giả: Gã Siêu

Thứ Hai, 14 Tháng 6 Năm 2010 14:31

Con cái hay kêu la trách móc cha mẹ vì thói quen đứa a này mà ghét đứa a kia.

Có những “đứa con bất hiếu”, mà ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, đứa trẻ đã bắt cha mẹ bỏ quên, và nếu có chấp nhận, cũng chỉ vì miếng cơm mà thôi. Khi lớn lên, những đứa con này được khen thì ít, mà chê thì...hàng núi. Chẳng hạn :

- Mày là đứa con thiêu thân, nên chân tay hủ uế, đừng vô duyên nào là hàng chuy n n y.

Đôi khi gã cũng thấy trong gia đình, có những đứa con được diển tả là “ngồi nhà mát mà ăn bát vàng”, có nghĩa là được “cơm ngon nhà sạch, hàng nhà hàng hoa”, chẳng phải đứa ngón tay ra lay thớt bát kê công việc nào. Còn ăn uống, thì bao giờ cũng được dành cho miếng to hơn, miếng ngon hơn. Trong khi đó, những đứa con khác phải làm đủ thứ việc vặt vãnh như công việc nhà, mà chẳng dám miếng than van, oán trách.

Câu chuyện kể về câu chuyện về thánh Giuse như sau :

Giacóp rất yêu thương Giuse, vì Giuse là con út, là đứa con sinh ra trong lúc ông đã già. Ông may cho Giuse một chiếc áo choàng dài tay... Tất cả những điều đó đã làm cho những người anh sinh lòng ghen ghét. Họ càng bực bội vì họ không biết khi Giuse kể cho họ nghe gì về miếng cơm vãi những bó lúa của các anh bằng nghề mình chào kính bó lúa của Giuse, cũng như gì về miếng thịt, miếng trắng và miếng miếng ngôi sao bằng sự giúp đỡ của Giuse. Cuối cùng, chính vì lòng ghen ghét mà những người anh đã tìm cách ám hại Giuse và bán Giuse sang Ai Cập.

Đừng trách những đứa con yêu con ghét và nếu chúng may mắn là đứa con bất hiếu, thì cũng hãy bình tĩnh tìm hiểu, đừng vội kết án cha mẹ, bởi vì cha mẹ có quyền yêu thương đứa con đau yêu hơn đứa con khác mà thôi, đứa con ngoan ngoãn vâng lời hơn đứa con chẳng nghe. Nhưng lúc phải đem lòng mình mà nghĩ : Lỗi thì tôi, lỗi thì tôi mới đáng. Chính vì những sai lầm của mình đã làm cho mình trở thành kẻ đáng ghét.

Thứ hai là ngoài xã hội.

Lịch

Tác Giả: Gã Siêu

Thứ Hai, 14 Tháng 6 Năm 2010 14:31

Rồi khi những người của gia đình, đưa bé bước chân vào xã hội và môi trường đầu tiên đưa bé đến các tiếp xúc, chính là nhà trường. Và từ đây cũng đã thấy xuất hiện sự thiên tư, thiên vị. Tình cảm của thầy cô nghiêng về đứa học trò này hơn đứa học trò kia.

Thầy cô y, gã đã từng nghe kể : Có đứa học trò học như lúc nào cũng được điểm cao, học như lúc nào cũng được thầy cô sai bèo vì cái này vì cái kia, học như lúc nào cũng được khen ngợi từ các bạn dân thiên hạ. Trong khi đó, cũng có những đứa học trò bị thầy cô...đi, cứ nhìn thấy cái bèo nếm t là đã không ra.

Đây cũng chính là chuyện bình thường, ngay như Chúa Giêsu trong nhóm môn đệ hai tông đồ, Ngài cũng đã dành cho Phêrô, Giacôbê và Gioan những tình cảm đặc biệt hơn.

Ngày cuối ông thầy, hình như cũng đi xa không được công bằng cho ai. Có người đi mở mắt chào đời đã được phú ban cho một số đặc biệt “chim sa cá lớn”, “nghiêng thành lịch nếm c”, có kẻ sinh ra đã phải ngậm đắng nuốt cay số kiếp “em là gái thầy bị t x u”. Và ca dao cũng đã từng đi nếm :

- Thầy xanh con mắt là gầy gò,

Không gian góc ít, người thầy học hoài.

- Thầy sao thầy lịch học cân,

Người thầy ăn không hết, kẻ học lịch ra.

- Thầy sao thầy lịch học công,

Người thầy ba bèo nếm, kẻ không nếm nào.

Lịch

Tác Giả: Gã Siêu

Thứ Hai, 14 Tháng 6 Năm 2010 14:31

TIẾP ĐÓN, LỊCH LÀ SO LẺ

Khi nói lịch là so le, thì cũng có nghĩa là không đũa, không bẻ ng, đỡ rùi dòn tui nhõng sò khác biệt.

Trong cuộc sống, gã nhõn thõy có nhõng cái lịch tui nên vớ đũa. Chõng hõn trong mọt bực tranh có màu nhõt, thì cũng phõ i có màu thõm, có màu lịch nhõ thì cũng phõ i có màu õm và luõ t phõ i cõ nh quy đõ nh bên cõ nh mọt cây cao thì phõ i có căn nhà thõp...Cũng võ y, trong mọt bõn nhõc có nõt trõm thì cũng phõ i có nõt bõng, có nhõp mõ nhõ thì cũng phõ i có nhõp yõu...

Tuy nhiên, có nhõng cái lịch không đũa c đũa mọt cho lõm. Chõng hõn cái lịch võ thõc tõc cõ a mọt đôi võ chõng trõ, nhõ ca dao đã diõn tui :

- Mõ em tham thúng xôi dõn,

Tham con lõn béo, tham tiõn Cõ nh Hõng.

Em đã bõ o mõ rõng đõng,

Mõ hõm, mõ hõ, mõ bõng ngay vào.

Bây giõ chõng thõp võ cao,

Nhõ đôi đũa lịch so sao cho võ a.

Riêng trong phõm vi tình yêu, có mọt cái lịch dõ gây va chõm và đõ võ, đó là lịch “gu”, khác

Lịch

Tác Giả: Gã Siêu

Thứ Hai, 14 Tháng 6 Năm 2010 14:31

biết nhau và thích.

Thực vậy, chúng ta thường nói :

- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

Cha mẹ chỉ sinh ra hình hài bên ngoài của đứa con còn tính tình bên trong của nó, thì do trời đem lại.

Chuyện rùng rợn :

Doãn Văn Tä thấy con không giống mình, nên giận lắm, cứ đánh đập nó luôn. Một hôm nói với Tä Tä rùng rợn :

- Vì không giống tôi, nên nó không phải là con của tôi. Tôi nghi ngờ mẹ nó có ngoại tình mà đẻ ra nó, nên tôi muốn bắt nó.

Tä Tä nghe vậy liền báo :

- Cũng như ông nói thì vua Nghiêu, vua Thuấn cũng đáng ngờ à ? Hai ông này là bậc thánh đế, mà sao đẻ ra Đán Chu và Thäng Quân thế không bằng kẻ thất phu. Như thế thì con của gì phải giống cha ? Cái đứa o thäng thì cha mẹ làm sao đẻ con ra làm vậy. Như ông cha hiền mà đẻ ra con ngu, thì cũng là thế thường tự nhiên, chứ nào phải trời ngäi vậy.

Doãn Văn Tä nghe hiểu ra, nên không bắt con bắt vợ nữa.

Lịch

Tác Giả: Gã Siêu

Thứ Hai, 14 Tháng 6 Năm 2010 14:31

Nếu suy nghĩ, gã thấy cái “gu”, hay cái sở thích cũng là một yếu tố nhỏ bé góp phần vào việc hình thành tính tình riêng của một con người. Nếu bạn nghĩ :

- Bá nhân bá tánh, mỗi người có một tính tình riêng.

Thì cũng có thể nói được rằng :

- Bá nhân bá...thích, mỗi người đều có một sở thích, một cái “gu”riêng. Đúng là năm người thì mỗi ý, cũng như trăm hoa đua nở. Ngay cả trong đời sống và công việc cũng vậy.

”Thế nào là một công việc công lý thực ?”

Đó là tất cả để một công trình truyền hình, gây được nhiều thích thú cho người xem. Công việc và công việc xuất hiện riêng rẽ trước ban giám khảo và trình diễn những câu hỏi được đặt ra. Nếu công việc và công việc nào có được những câu trả lời hoàn toàn giống nhau, thì sẽ được chọn làm công việc công lý thực.

Thí dụ ban giám khảo hỏi :

- Bạn muốn ăn gì ?

Nếu người công việc trả lời là cà ghém mồm tôm, thì người và cũng phải trả lời là cà ghém mồm tôm, thì mới được điểm.

Thí dụ ban giám khảo hỏi :

Lịch

Tác Giả: Gã Siêu

Thứ Hai, 14 Tháng 6 Năm 2010 14:31

- Bạn mua quần áo mới hay mua sắm quần áo?

Nếu bạn đi mua quần áo mới, thì bạn cũng phải mua quần áo cũ, thì mới đi mua.

Thí dụ bạn giám khảo hỏi:

- Bạn sợ gì?

Nếu bạn đi mua quần áo mới, thì bạn cũng phải mua quần áo cũ, thì mới đi mua.

Xem như vậy, thì có lẽ chúng bao giờ tìm được một cặp vợ chồng lý tưởng, hoàn toàn giống nhau trong một sự thích, trong một vấn đề.

Bước vào hôn nhân, chúng ta không hay đi tìm những khác biệt của nhau, nhưng tìm cách sống chung với những khác biệt. Tuy nhiên, nếu không cố gắng, thì những khác biệt sẽ trở thành đứ đừ sinh ra những căng thẳng và đổ vỡ. Gã xin liệt kê những mặt số những khác biệt và sự thích, một số những trường hợp lịch "gu", để bàn dân thiên hạ cùng suy gẫm và tìm cách giải quyết.

Vấn đề quan niệm sống:

Người thì thích mua sắm và trang bị cho gia đình đầy đủ tiện nghi, bởi vì phải an cư rồi mới lập nghiệp. Kẻ chỉ mua quần áo mới, rồi dồn tiền mua sắm, để khi vay công nợ, bởi vì tích tiền thành đống, kiên nhẫn lâu cũng đầy đủ.

Người thì thích giao lưu rộng rãi, tham gia các phong trào, các đoàn thể, kết bè kết bạn để được thăng tiến ngoài xã hội. Kẻ chỉ mua sắm đồ vật khí thân mình trong gia đình, chỉ cần có vợ chồng

và con cái mà thôi...

“Hai vợ chồng trẻ đã cãi nhau kịch liệt về quan hệ bè bạn của mình. Vợ thì không chịu nói vì có bất công gì thì nào anh chồng cũng cãi đi cãi lại, bởi vì theo anh ta, mình nói đi nói lại có nhẽ ngượng hay, nhẽ ngượng đi, quan trọng là mình biết chuyện ra nhẽ đi mà phải chấp nhận, chứ không nhẽ cãi, lúc nào cũng rít mồm cô bạn thì phải thông cho đi nói đi, không muốn nói rõ ràng mà quan hệ mình mà nào nói a, thì làm sao chịu nói. Đi nói ông thì phải giao du rõ ràng rồi...” (Gia đình, số 49, năm 2006).

Vấn chuyện trí tuệ :

Ngô thì mê bóng đá, thích bóng chuyền. Ngô thì khoái phim Mỹ, thích phim Hàn. Ngô thì thích nhạc rock, thích yêu nhạc trẻ tình. Ngô thì thích sách khoa học kỹ thuật, thích sách văn học và những truyện tình lãng mạn.

Tôi quen biết anh chồng mê bóng đá, đi chơi vào hàng tín đồ của túc cầu giáo. Dù sốm hay dù muộn, dù ngoi quố hay Việt Nam, anh đi không qua một trận nào cả. Có nhẽ trẻ đi quố ở bên Tây, bên Mỹ ...đi chơi hình vào hai ba giờ sáng, anh cũng vợ chịu khó ngồi coi. Ngồi một nhà có một chiếc TV, đi chơi trong phòng ngủ. Đi khi làm cho vợ bị mất giấc ngủ, hay làm ồn ào nhau, anh đã phải lấy màn trùm kín ngoi và trùm lên chiếc tivi, không cho âm thanh và ánh sáng lọt ra ngoài, rồi thu mình trong đó mà theo dõi trận đấu. Đôi lúc hàng chí, quên bồng mất số đi cao như giác, anh cũng vợ n gào lên :

- Vào.

Hay :

- Dzô.

Có chä vä đã biäu lä sä bäc bäi cäa mình nhä sau :

- Thänh thoäng vào nhäng đäp lä hay kä niäm ngày cä i, mình cũng muän thiät kä mät bäa ăn có nän, hoa và nhäc cho thêm phän thú vä, thì anh chäng läi chä vä là...sän. Mình mä nhäc trä tình, thì anh chäng läi tät ngay, và thay vào đó là nhäng bän nhäc rap sôi đäng. Nhà có mäi cái tivi, nên đôi khi vä chäng giän nhau vì chäng ai nhäng ai, ngäi i đòi xem phim hành đäng, kä đòi xem phim tình cäm, ngäi i đòi xem tin täc thäi sä, kä đòi xem ca múa nhäc... (Phän Chä Nhät, sä 50, ra ngày 17.12.2006).

Vä chuyän ăn uäng :

Ngäi i thì thích canh chua cá lóc, kä chä thích canh thät đän khä qua. Ngäi i thì muän ăn män, kä chä muän ăn ngät. Ngäi i muän ăn cäm khô, kä chä muän ăn cäm nhäo. Thành thä mäi khi cäm gän chín, chä vä bän phäi đä thêm näc sôi vào mät bän, đä täo thành mät näi cäm näa khô näa nhäo.

Mät chä vä khác đã tâm sä :

Mình thích các món canh có vä chua và cá rán, nhäng biät khäu vä đó không häp väi chäng, nên cũng cä chiäu chäng, làm nhäng món ăn häp väi khäu vä cäa anh ta. Mät vài bäa thì đä cä, nhäng quanh năm suốt tháng nhä thä thì chä thäy khó quá, không ăn näi. Vì thä, bäa cäm chä có hai ngäi, nhäng bao giä cũng có hai bát canh, hai món thäc ăn hoàn toàn khác nhau. Nhäng hôm đi làm vä mät mäi, chä làm qua loa bäa cäm, thä là anh ta giän sä không quan tâm cäa vä, bä ra quán cäm đäu ngõ. Chä tä ái. Hai ngäi i thäy lòng cách xa đän". (Gia đình, sä 49, năm 2006).

Đä kät luän, gã xin ghi läi näi đây cách “giáo đäc sä thích cäa chäng” mà mät chä vä đã áp đäng, đä cùng nhau...gäm suy :

Anh rät thích ăn canh khä qua, còn tôi thì không äa đäng mà läi thích chua. Đä väa lòng “ông xã”, tôi bän näu cho anh mät tô canh khä qua và luäc thêm mät tô rau muäng, läy näc vät chanh cho riêng mình, cũng là đä mâm cäm thêm phän phong phú.

Lịch

Tác Giả: Gã Siêu

Thứ Hai, 14 Tháng 6 Năm 2010 14:31

Tôi cười tỏ vẻ ngạc nhiên ông xã sẽ vui khi có thêm hai thành viên nữa trong nhà, nhưng thật bất ngờ, khi bước vào mâm cơm lên bàn, anh yên lặng nhún vai và buông một câu buồn bã :

- Em đem mâm cơm xuống đi.

Tôi ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao vậy ?

Anh nghiêm mặt trả lời :

- Chúng có hai vị khách mà mọi người lại mời tô canh, mời tình cơm quá.

Thực sự tôi rất buồn, nhưng nghĩ lại anh đang muốn nhắc nhở tôi cái “tôi” của chúng mà rầu, khi mọi người bước vào làm chuyện. Tôi đành yên lặng bỏ tô canh “sợ thích” của mình đem đi đổ. Và quỳ thật, nhìn mọi người thì ông xã, ông xã tôi đã tỏ ra sự bất ngờ của mình hôm nay.

Từ đó, tôi cố gắng tìm hiểu những sự thích của ông xã và nỗ lực “chấp nhận nhắc nhở”, tôi luôn làm theo. Đi đâu đó khi ông xã tôi luôn cười thoải mái lòng vui tôi. Mọi lần đi chợ, tôi lại đùa:

- Còn thích chúng nữa không ?

Và lại nhìn nhắc nhở anh mời nước cuội.

Phấn tôi dần dần cũng “ghiền” luôn với chúng của bát canh mà chúng tôi thích. Còn anh thì chúng mãi cũng đâm chán. Bất chợt nhìn ông xã tôi cười vẻ nhún vai đang nhắc nhở chỉ anh, vẻn tiếp tục bát canh

đang hàng ngày và chờ một ngày anh tôi yêu cũ thay đổi.

Hình như đồ ăn chi cũ quá, nhưng tôi cũng dần quen và coi s thích cả mình là tôi th như. Một lần tôi thử hìn món kho có ngũ vị h như mà tôi rất thích. Bà a y, ng vào mâm cơm, anh li nhăn mũi :

- Mùi th này, ngon gì, sao mà a th ?

Tôi im lặng, không ph n gì, cũng không đem c t món kho đi, ng c li tôi ng i “chén” món kho này m t cách ngon lành.

Vài hôm sau, tôi li c tình n u m t món kho có ngũ vị h như, nhưng không quên n u m t món khác t như mà anh rất thích. Bà a ăn đồ c d n lên và tôi ch đi.

Qu nhiên nhưng tôi li ti p t c câu nói hôm tr c :

- Mùi th này, ngon gì, sau mà a th ?

Bây giờ tôi không yên lặng n a :

- Em đã tôn tr ng s thích cả anh rất nhi u, đúng không ? Vì anh, em đã “ghi n” món canh kh qua mà tr c đây em rất ghét. Vì y ti sao anh li không tôn tr ng s thích cả em ? Anh không thích mùi ngũ vị h như, thì đã có món khác cho anh. Nhưng li em không đồ c quy n thích m t món nào cho riêng mình sao ?

Ban đ u, anh có v b t ng , nhưng ri anh li yên lặng. Và ch đã cũ đ c m t bàn thua trông th y.

Tác giả Ng c Bích đã k t lu n nh sau :

Hai con ng i khác nhau s ng chung d i m t mái nhà, tránh sao cho kh i nh ng b t đ ng v cá tính, s thích, góc đ đánh giá, c m nh n, kinh nghi m, ki n th c, quan đ m s ng...V n đ là c hai có bi t ch p nh n và cùng nhau kh c ph c hay không mà thôi.

Nh ng b t hòa nho nh , n u m i cá nhân không chú ý ng x t nh thì s khó ch u d n d n làm lòng ng i tr nên b ng giá, lâu dài s tr thành vô c m.

Khi x y ra “s c ”, ph i bi t đ u là gi i h n, đ u là đ m d ng...tránh tình tr ng” k chua, ng i đ ng”. Ai cũng có “cái tôi”. D p b b t đ “cái tôi” c a t ng ng i, đ dung hòa l n nhau, s giúp nuôi d ng tình yêu và gi v ng h nh phúc gia đình. (Ph N Ch Nh t, s 52, ra ngày 31.12.2006).